

## "เสมา 1"เตรียมทุ่มงบฯลุยปฏิรูปการศึกษา

นำเสนอเมื่อ : 14 ก.ย. 2563

### "ณัฐพล"เตรียมทุ่มงบฯลุยปฏิรูปการศึกษา

รมว.ศึกษาธิการ ถก คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา เผย เตรียมมถกผู้บริหารองค์กรหลักฯ จัดงบประมาณ ลุย ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 ก.ย.นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อหารือถึงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งรศ.ดร.วรากรณ์ ได้อธิบายถึงแนวทางแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่ได้นำมาพิจารณา โดยมียุทธศาสตร์หลัก 5 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1.การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2.การปฏิรูปการณเรียนรู 3.การพัฒนาครู 4.การยกระดับการเรียนอาชีวศึกษา และ 5.การพัฒนาอุดมศึกษา ซึ่งทั้ง 5 เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งถือเป็นการทำงานที่เชื่อมต่อกับคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ชุดเดิมที่หมดวาระลงไปแล้ว ทั้งนี้เป้าหมายของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศมีทิศทางการทำงานตรงกับนโยบายของตนที่ได้วางไว้ ดังนั้นถือเป็นเรื่องดีที่ศธ.ได้ร่วมมือการทำงานด้านการศึกษา กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะการนำฐานข้อมูลบิดาตามาใช้ เพื่อให้เกิดการผลักดันเรื่องต่างๆ

“ผมยังไม่อยากตั้งธงว่าการปฏิรูปการศึกษาจะต้องมีกรอบระยะเวลาจะต้องทำให้เสร็จได้เมื่อไหร่ เพราะหลายเรื่องต้องใช้เวลาในดำเนินการ เช่น การปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น แต่ระหว่างนี้จะเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูลต่างๆ และในเร็ววันผมจะเรียกประชุมผู้บริหารองค์กรหลักศธ.ทุกคน เพื่อวางแผนขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาว่าจะสามารถรวมงบประมาณจากส่วนไหนมาทุ่มเทให้กับการศึกษาได้บ้าง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ด้านรศ.ดร.วรากรณ์ กล่าวว่า สำหรับการหารือร่วมกันครั้งนี้ถือเป็นทิศทางขับเคลื่อนการศึกษาตรงกับแนวทางของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ โดยตนจะนำประเด็นเรื่องปฏิรูปอาชีวศึกษา และการปฏิรูปการณเรียนรู ที่ศธ.ได้มีการดำเนินการไวแลวมารรจู่ไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทั้งนี้นโยบายของนายณัฐพล ที่ได้วางแนวทางการปฏิรูปการศึกษาถือว่าทำไต่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อจากนี้ไปศธ.และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศจะร่วมพลังเดินหน้านำปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอน

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563](#)